



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองแห่
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแห่และนายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแห่และนายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสมอภาค

ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองแห่ จึงกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแห่และนายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ จึงกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเรื่องจำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแห่และนายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่ ไว้ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์และจำนวนการปิดประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑.๑ ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้มีขนาดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร โดยมีจำนวนไม่เกิน ๕ เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง และผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ชื่อหรือสัญลักษณ์ของกลุ่ม นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต ไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

๑.๒ แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้มีขนาดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร โดยมีจำนวนไม่เกิน ๓ เท่าของจำนวน

/หน่วยเลือกตั้ง...

หน่วยเลือกตั้ง และผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ชื่อหรือสัญลักษณ์ของกลุ่ม นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต ไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

๒. วิธีการปิดประกาศและสถานที่ปิดประกาศ

๒.๑ ให้ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งบริเวณที่สาธารณะและข้างถนนสาธารณะทุกแห่ง โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคง แข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร และต้องไม่ติดทับซ้อนกับแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรายอื่น หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกบริเวณที่กำหนด ทั้งนี้ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะรื้อถอนประกาศหรือแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ โดยมีต้องแจ้งให้ผู้สมัครดังกล่าวทราบล่วงหน้า

๒.๒ วิธีการปิดประกาศในสถานที่แต่ละแห่งให้ผู้สมัครปิดประกาศตามจำนวนและขนาดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และจะต้องไม่กระทำโดยวิธีทากาว แป้งเปียกหรือทาพ่นสีหรือตอกตะปู

๒.๓ การติดตั้งประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ห้ามใช้วิธีการทากาว แป้งเปียกหรือทาพ่นสีหรือตอกตะปู หรือกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานการไฟฟ้า

๒.๔ ห้ามปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน วัด และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพชุมชน หรือสถานที่ราชการอื่น

๒.๕ เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องดำเนินการจัดเก็บ หรือรื้อถอนแผ่นป้ายหรือประกาศหาเสียงเลือกตั้งออกให้หมด หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วโดยเร็ว และต้องทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมีให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายฤทธิ์ จักรคำปัน)

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองแห่ียง